



Church of Divine Mercy

GIÁO XỨ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932

Lm. Daminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM (865) 999-3138

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu (865) 640-5308

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317

<http://divinemercknox.org> - vpdivinemercknox@gmail.com

Facebook: *Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN, USA*



1. Giờ Lễ:

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 am
Thứ Bảy: 6:00 pm (vigil)
Chúa Nhật: 9:00 am.

2. Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ

3. Rửa Tội Trẻ Em:

Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

4. Hôn Phối:

Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn Nhân.

5. Xúc Dầu Bệnh Nhân:

Xin gọi	417-758-4753
<i>Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:</i>	
Nguyễn Tài	865-591-4477
<i>Phó Nội Vụ:</i>	
Cao Văn Chính	865-249-5716
<i>Phó Ngoại Vụ:</i>	
Phạm Hoàng Hiếu	865-742-5024
<i>Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:</i>	
Hoàng Hồng Thùy	714-331-8039
<i>Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:</i>	
Việt Quốc	865-455-9350
<i>Đặc trách Phụng Vụ:</i>	
SanLe	865-368-9379
<i>Kiểm Ngân:</i>	
Phạm Thị Hoa	865-231-0065
<i>Giáo Lý & Việt Ngữ:</i>	
Nguyễn Hiếu	865-236-5141
<i>Ban Thánh Nhạc:</i>	
An Nguyễn	865-332-6091
<i>Hội Các Bà Mẹ:</i>	
Phạm Thị Hoa	865-231-0065
<i>Thăng Tiến Hôn Nhân:</i>	
Phạm Hiếu/Vân	865-742-5024
<i>Thiếu Nhi Thánh Thể:</i>	
Nguyễn Khoa	865-332-8045
<i>Ban Trật Tự:</i>	
Nguyễn Hữu Phước	865-771-5866
<i>Ban Âm Thanh:</i>	
Hà Anh Thi	865-335-7787
<i>Ban Trang Trí:</i>	
Nguyễn Thị Thùy Duyên	504-509-2849

Safe Environment

Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317
(<https://www.cmconnect.org>)

Văn Phòng GX:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM - 4PM
Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317

CHÚA NHẬT 03 PHỤC SINH, 23 – 4 – 2023

Tin Mừng hôm nay, lấy bối cảnh của ngày lễ Phục sinh, thuật lại câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmau. Đó một câu chuyện bắt đầu và kết thúc trên đường đi. Trên thực tế, đó là hành trình ra khỏi thành Giêrusalem của các môn đệ. Các ông buồn trước kết thúc trong câu chuyện về Chúa Giêsu, nên đã rời Giêrusalem và đi bộ trở về quê nhà ở Emmau, cách đó mười một km. Đó là một hành trình diễn ra vào ban ngày, phần lớn của con đường là xuống dốc. Và rồi có một hành trình quay ngược trở lại Giêrusalem: mười một cây số nữa, nhưng được thực hiện vào lúc màn đêm buông xuống, phần lớn con đường là lên dốc sau khi các ông đã vất vả và đi bộ cả ngày. Hai hành trình: một dễ dàng vào ban ngày, và một hành trình khác mệt mỏi vào ban đêm. Tuy nhiên, lần thứ nhất xảy ra trong nỗi buồn, lần thứ hai trong niềm vui. Chúa đi bên cạnh các ông trong hành trình đầu tiên, nhưng các ông không nhận ra Ngài; trong hành trình thứ hai các ông không còn thấy Ngài nữa nhưng lại cảm thấy Ngài rất gần gũi. Đầu tiên, các ông chán nản và tuyệt vọng; trong hành trình thứ hai, các ông hồi hã vừa đi vừa chạy để mang đến cho những người khác tin mừng về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục sinh. Qua hai hành trình khác nhau này, các môn đệ đầu tiên nói với chúng ta, là các môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay, rằng trong cuộc sống, chúng ta có trước mắt mình hai hướng ngược nhau: hướng thứ nhất, diễn ra khi hai ông lên đường, hai ông để mình bị tê liệt bởi cuộc sống thất vọng và buồn bã; và hướng thứ hai, khi ta không đặt mình và những vấn đề của mình lên trên hết, nhưng là Chúa Giêsu, Đấng đến thăm chúng ta và những người anh em đang chờ đợi chuyên viếng thăm của Người, cụ thể, là những anh em đang chờ được chúng ta chăm sóc. Đây là bước ngoặt: hãy ngừng quay quanh bản thân, với những thất vọng về quá khứ, những lý tưởng chưa được thực hiện, nhiều điều khủng khiếp đã xảy ra trong cuộc đời ta. Nhiều lần chúng ta bị dẫn dắt vào xu thế cứ muốn quay vòng vòng chung quanh chính mình. Hãy rời khỏi đó và đi về phía trước nhìn vào thực tế vĩ đại và chân thật nhất của cuộc sống: đó là Chúa Giêsu là Đấng hằng sống, và Ngài yêu mến tôi. Đây là thực tế lớn nhất. Và tôi có thể làm một cái gì đó cho người khác. Đó là một thực tế đẹp, tích cực, và huy hoàng! Đây là bước ngoặt: hãy chuyển từ những suy nghĩ về chính bản thân sang thực tại của Thiên Chúa; hãy chuyển từ chữ "nếu" sang chữ "vâng". Chuyển từ chữ "nếu" sang chữ "vâng" có nghĩa là gì? Phải chi Ngài đã ở đây để giải thoát chúng ta; phải chi Chúa đã lắng nghe tôi; phải chi cuộc sống đã diễn ra như tôi mong muốn; phải chi tôi có thứ này thứ khác... Tất cả những chữ "phải chi" hay những chữ "nếu" ấy gọi lên một giọng điệu phàn nàn. Chữ "nếu" chẳng giúp gì được cho chúng ta, nó không sinh hoa kết quả, nó không giúp được gì cho chúng ta, hay những người khác. Những chữ "nếu" của chúng ta, tương tự như những chữ "nếu" của hai môn đệ, tuy nhiên, các ngài đã vượt qua được nó để có được tiếng "vâng": "vâng, Chúa vẫn còn sống, Ngài đi bên cạnh chúng tôi". "Vâng, ngay bây giờ, không chờ đến ngày mai, chúng ta cất bước ngay để loan báo về Ngài". "Vâng, tôi có thể làm điều này, để mọi người hạnh phúc hơn, để mọi người tốt hơn, để giúp đỡ nhiều người". "Vâng, vâng, tôi có thể". Đi từ chữ "nếu" sang chữ "vâng", là đi từ phàn nàn đến niềm vui và bình an, bởi vì khi chúng ta phàn nàn, chúng ta không có niềm vui; chúng ta ở trong một màu xám, trong một không khí buồn bã xám xịt. Và điều này không giúp đỡ hay làm cho chúng ta phát triển tốt - hãy chuyển từ chữ "nếu" sang chữ "vâng", từ phàn nàn đến niềm vui phục vụ. Bước ngoặt thay đổi từ cái "tôi" của mình sang Thiên Chúa, từ nếu sang vâng đã diễn ra bằng cách nào nơi hai môn đệ trên đường Emmau? Thưa: đó là nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu: hai môn đệ trên đường Emmau trước tiên mở lòng ra với Ngài; sau đó các ông lắng nghe Chúa Giêsu giải thích Kinh thánh; rồi mời Ngài đến nhà của mình. Đây là ba giai đoạn mà chúng ta cũng có thể làm trong tâm hồn của mình: đầu tiên, hãy mở lòng ra với Chúa Giêsu, giao phó cho Ngài gánh nặng, những nỗ lực, sự thất vọng của cuộc sống, giao phó cho Ngài hết tất cả những chữ "phải chi", và sau đó, bước thứ hai là lắng nghe Chúa Giêsu, hãy cầm lấy Kinh Thánh trong tay, để đọc đoạn này hôm nay, chương 24 của Tin Mừng theo Thánh Luca; bước thứ ba là cầu nguyện với Chúa Giêsu bằng chính lời của những môn đệ trên đường Emmau: Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con (câu 29). Chúa ơi, hãy ở lại với con. Chúa ở lại với tất cả chúng ta vì chúng con cần Chúa để tìm ra đường đi nước bước. Và không có Chúa thì chỉ có đêm đen. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn trên cuộc hành trình và chúng ta trở thành điều mà chúng ta hướng đến. Chúng ta chọn con đường của Chúa, không phải con đường của "tôi", con đường của tiếng "vâng", chứ không phải con đường của chữ "nếu". Chúng ta sẽ khám phá ra rằng với Chúa Giêsu không có điều bất ngờ, không có sự đi xuống; không có bóng đêm nào mà chúng ta không thể đối mặt. Xin Đức Mẹ, là Mẹ của Đấng là Đường, là đấng khi đón nhận Ngôi Lời đã làm cho cả cuộc đời mình thành một tiếng "xin vâng" với Chúa, chỉ ra con đường cho chúng ta.

CÁC BÀI ĐỌC 23/4/2023

BÀI ĐỌC 1: Cv 2, 14. 22-28

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô cùng với mười một Tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: "Hỡi các người Do-thái và tất cả những ai ở Giêrusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi! Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này: Đức Giêsu Nadarét là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng Người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết. Theo như Thiên Chúa đã định và biết trước, Người đã bị nộp, và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bề gãy xiềng xích tử thân, Thiên Chúa đã giải thoát Người khỏi những đau khổ của cõi chết mà cho Người phục sinh, vì không thể nào để cho Người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng Đavít đã nói về Người rằng: 'Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng, và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông: vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa'". **Đó là lời Chúa.**

BÀI ĐỌC II: 1 Pr 1, 17-21

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, nếu anh em gọi Người là Cha, Đáng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền, không tì ô. Người đã được tiền định trước khi tác thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ Người, anh em tin vào Thiên Chúa, Đáng làm cho Người sống lại từ cõi chết, và ban vinh quang cho Người để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. **Đó là lời Chúa.**

BÀI PHÚC ÂM: Lc 24, 13-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp". Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi

gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. **Đó là lời Chúa.**

LỄ DÂNG TRONG TUẦN

Chúa Nhật 23/4/23 CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH;
Cv 2,14.22b-33 ; 1 Pr 1,17-21 ; Lc 24,13-35.

+ Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

Thứ Hai 24/4/23 Fidêlê Sigmaringen, lmtđ;
Cv 6,8-15 ; Ga 6, 22-29.

+

Thứ Ba 25/4/23 Thánh Marcô, thánh sử;
1 Pr 5, 5b-14 ; Mc 16,15-20.

+

Thứ Tư 26/4/23 Tuần 3 Phục Sinh;
Cv 8,1b-8 ; Ga 6,35-40.

+

Thứ Năm 27/4/23 Tuần 3 Phục Sinh;
Cv 8,26-40 ; Ga 6,44-51.

+

Thứ Sáu 28/4/23 Th. Phêrô Chanel, lmtđ; Th. Luy Grignon Monfort, lm; Cv 9,1-20 ; Ga 6,52-59.

+

Thứ Bảy 29/4/23 Th. Catarina Siêna, tnts;
Cv 9,31-42 ; Ga 6,51.60-69.

8:00 AM: +

6:00 pm: CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH.

TÀI CHÁNH GIÁO XỨ

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trữ tài chánh năm 2022 – 2023 là \$191,000 / năm. Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng góp \$35 / tuần.

TIỀN DÂNG CÙNG THÁNH LỄ

Chúa Nhật 16 – 4 – 2023

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Lần 1 (offering): | \$4,356.00 |
| 2. Lần 2 (Good Friday): | \$20.00 |
| Dự tính chi tiêu hằng tuần: | \$3,300.00 |

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền của.

HOA NHÀ THỜ

Hằng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần \$75.00.



RỬA TỘI TRẺ EM



Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.

**Riêng Tháng 5 tới sẽ rửa tội vào
Chúa Nhật 7-5-2023.**

PHONG BÌ DÂNG LỄ

Khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, xin sử dụng phong bì dâng lễ (phong bì màu đỏ). Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại và hy sinh của các gia đình đã và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình.



PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Chúa Nhật 23 – 4 – 2023

- | | |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Bài đọc 1: | TTHN |
| 2. Bài đọc 2: | TTHN |
| 3. Dâng của lễ: | TTHN |
| 4. TTVTT: | TTHN |
| 5. Giúp Lễ: | Thuyên, Emily, Toàn,
Jennifer, Việt Đình, Khang Việt. |

ĐƠN XIN HỌC GIÁO LÝ - TNTT

Ngày 31-5-2023 sẽ là ngày cuối cùng nộp đơn xin học giáo lý xưng tội và thêm sức cho các em. Các em học lớp xưng tội phải là từ 7 tuổi. Các em học lớp thêm sức phải là học lớp 6.



NGÀY THÊM SỨC RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

1. Thêm Sức:

Chúa Nhật 11-6-2023 @ 9:00 am.

2. Rước Lễ Lần Đầu:

Chúa Nhật 14-5-2023 @ 9:00 am.

SỔ VÀNG ƠN NHÂN

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Duyen Nguyen (hoa Nhà Thờ): | \$100 |
| 2. Ân danh: | áo lễ hồng |

Bản Báo Cáo Tài Chính

Tháng 1, 2, 3 Năm 2023

Quỹ Dự	\$28,010.24 (Khác biệt Thu & Chi từ Tháng 1 tới 3)
*Tổng Kết Quỹ GX Còn (CHECKING)	\$312,579.03 (as of 3/31/2023)
*Tổng Kết Quỹ GX Còn (SAVING-Quỹ xây dựng)	\$153,984.93 (as of 3/31/2023)

Tiền Thu & Chi Trong Tháng 1, 2, 3, 2023

THU - Income	CHI - Expense
Các Thánh Lễ \$ 45,980.50	Tổng Chi Hành Chính Bao Gồm: \$34,821.56 - Diocese Assessment & Contribution: (Administrative, Tribunal, communications, Seminarian, Diaconate, KRCSOF/Education, Legal / Support Fees) - Đài thọ Cha: Lương, Bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, xe & bảo hiểm xe, cơm tháng, và phone. - Nhân viên (lương + bảo hiểm) Mục Vụ & Linh Tinh: \$6,531.51 (Bao gồm: Church flowers; Church/Office supplies; Mass stipend/confession; books/bibles; sacramental prep.; Christmas, Lunar New Year, DM Feast Expenses; Lent Retreat)
Donations \$12,827.00 Flower Donations (Tiền Dâng Hoa) \$700.00 Sacramental Contributions \$20.00 Food Services (Tiền bán đồ ăn) \$17,364.00 Rental Income (từ các Sơ - SMC) \$1,500.00 Tiền Lãi (Interest Income) \$1,308.01 Tiền Dâng Đức Mẹ và Thánh Giuse \$1,234.00 CMG Reimburse for water damage \$14,030.72	Hoạt Động và Bảo Trì: \$23,762.42 (Bao gồm: Gas; Water; Trash, Internet & phone services for church & rectory; Property repair/maintenance/supplies; IT Services, PDS program; Property repair for water damage)
Special Collections \$495.00 (Tổng kết thu cho Địa Phận: Mission Sunday, native american, special collection- catholic relief service)	Special Collections \$2,333.50 (Tổng kết chi cho Địa Phận: Mission Sunday, Native American, Catholic relief Service, and ½ Christmas. Note: Diocese reimburses ½ Christmas back to parish for regular Sunday mass-fund total in offertory)
TỔNG CỘNG THU: \$95,459.23	TỔNG CỘNG CHI: \$67,448.99

Trang Chau Com

Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM

Linh Mục Giám Quản



Luong S

Phanxico Việt Quốc

Trưởng Ban Tài Chính Giáo Xứ